

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 19 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. ดันAgri Mapพัฒนาภาคเกษตรเชิงรุก
2. สศก.คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรปี'59ขยายตัว 11 ชนิด ลดลง 11 ชนิด
3. สุดเศร้าผลไม้เลื่องชื่อยืนต้นตาย ชาวสวนหน้าสลดชวดโอกาสทอง
4. ประชาชาติธุรกิจ: ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ต้องทำจริง
5. เกษตรร่อท่าประกาศทำนา
6. คอลัมน์ แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ
7. คอลัมน์ ทำเองได้ หายจน: ยกระดับฟาร์มโคนม เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม
8. ภาพข่าว: แกลงข้าว
9. ภาพข่าว: พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
10. เกษตรตีปีปฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ! ลุ้นเพิ่มมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ระดับ"พรีเมียม"

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
ไทยโพสต์
ไทยรัฐ
ประชาชาติธุรกิจ
โพสต์ทูเดย์
บ้านเมือง
เดลินิวส์
เดลินิวส์
สยามรัฐ
ไทยรัฐ

ดัน'Agri Map'พัฒนาภาคเกษตรเชิงรุก

● ขยายผลสร้าง'Smart Farmer'สู่การเป็น'Smart City'

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดเผยว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายต้องการขับเคลื่อนการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ รวมถึงส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และการทำเกษตรในพื้นที่เหมาะสม (โซนนิ่ง) ทั้งนี้กลไกหนึ่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้คือ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก หรือ Agri-Map (Agricultural Map for Adaptive Management) เป็นแผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด มีการทับซ้อนข้อมูลด้านเกษตรทุกอย่างไว้ด้วยกัน

เช่นตัวอย่าง Agri-Map ของจ.อุดรธานี ซึ่งแบ่งพื้นที่แต่ละอำเภอประกอบด้วย ข้อมูลชุดดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูลน้ำของกรมชลประทาน ข้อมูลเชิงเศรษฐกิจของสศก.ทั้งพืชที่ดั้งของระบบโลจิสติกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมัน โรงสีข้าว รวมถึงข้อมูลวิเคราะห์มูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าสำคัญ 5 อันดับของจังหวัด ต้นทุน

การผลิต ราคาสินค้า ปริมาณผลผลิต ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น โดย Agri-Map จะถูกส่งไปให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ทั้ง 77 จังหวัด อย่างไรก็ตาม ต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานในจังหวัด เช่น หอการค้า พาณิชยจังหวัด เพื่อวางแผนหรือกำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการทำเกษตรในพื้นที่โดยใช้ตลาดนำ เพื่อให้มีผลตอบแทนมากขึ้น ขณะที่ต้นทุนลดลง เพิ่มโอกาสในการแข่ง

นางสาวจริยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากจุดเริ่มต้นที่แผนที่การเกษตร Agri-Map เป็นเสมือนผังเมืองด้านการเกษตรของจังหวัดนั้นจะทำให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ เป็นเกษตรกรปรารถนา Smart Farmer ที่มีความรอบรู้ด้านการเกษตร การผลิตและการตลาด มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถปรับปรุงพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด แต่มีต้นทุนการผลิตลดลง เพื่อสร้างส่วนต่างของรายได้สุทธิให้เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะในอนาคตอาจต้องมีการขยายผลสู่แผนที่ของจังหวัด เป็นสมาร์ทซิตี้ Smart City เช่น สมาร์ทอุดรธานี เพื่อพัฒนาเป็นเมือง

อัจฉริยะด้านการบูรณาการ ที่มีข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งข้อมูลชุดดิน น้ำ เศรษฐกิจการเกษตรผนวกเข้ากับข้อมูลผังเมือง ข้อมูลด้าน

สศก.คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรปี'59 ขยายตัว 11 ชนิด ลดลง 11 ชนิด

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งปีหลังจะมีมากกว่าช่วงปี 2558 ส่งผลให้มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น โดย สศก.ได้พยากรณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2559 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมี 11 ชนิด ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2558/59 ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60 สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มังคุด กาแฟ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง 11 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน หอมแดง ปีเพาะปลูก 2558/59 ถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559/60 ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ปลานิล ปลาดุก

สำหรับสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มพืชไร่โดยเฉพาะข้าวนาปี คาดว่าบางพื้นที่ที่ปีที่แล้วไม่น้ำสำหรับการทำนา ปีนี้จะสามารถปลูกได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เนื่องจากแหล่งผลิตจากภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ เกษตรกรยังคงเนื้อที่เพาะปลูกอยู่เท่าเดิมสืบเนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ปาล์มน้ำมันและยางพารา ผลผลิตปี 2559 เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชนิด โดยปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในปี 2556 ยางพารา

ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ที่รื้อได้เพิ่มขึ้น โดยปี 2559 ต้นยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกอยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูงด้วย ส่วนกาแฟผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลรวมเพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่สภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอทำให้ต้นกาแฟสมบูรณ์ ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของปริมาณการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมคาดว่าเพิ่มขึ้น จากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาแนวทางการเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการเลี้ยงอย่างถูกวิธี ทำให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงขึ้น

ขณะที่สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง เช่น ถั่วเหลือง เกิดจากผลผลิตลดลงจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ต้นทุนการผลิตสูง การดูแลเก็บเกี่ยวยาก ทำให้ไม่สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้ มันสำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศลดลงเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ทำให้บางพื้นที่มันสำปะหลังยืนต้นตาย ผลผลิตต่อไร่ลดลง ขณะเดียวกันส่วนของไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้บางสวนยืนต้นตาย และบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ทำให้เนื้อที่ให้ผลลดลง รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลงจากการขาดแคลนน้ำฝนอ่อนร่วง

สุดเศร้าผลไม้เลื่องชื่อยืนต้นตาย ชาวสวนหน้าสลดชวดโอกาสทอง

นายอนุสรณ์ พรชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงแนวโน้มผลผลิตลำไยและลิ้นจี่ปี 2559 ใน 8 จังหวัดภาคเหนือได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และตาก ที่คณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือพบว่า ลำไยมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 819,111 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 2% มีผลผลิตรวมลำไย 473,913 ตัน ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 13% และมีผลผลิตต่อไร่ลดลง 579 กิโลกรัมหรือประมาณ 11% ส่วนลิ้นจี่มีเนื้อที่ให้ผลผลิต 102,604 ไร่ ลดลงจากปี 2558 ถึง 4% มีผลผลิตรวมประมาณ 29,475 ตัน ลดลงจากปี 2558 ประมาณ 37% ให้ผลผลิตต่อไร่ประมาณ 287 กก. ลดลงจากปี 58 ประมาณ 34%

นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จังหวัดสงขลา (สศท.9) กล่าวว่า ประมาณการไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ 4 ชนิด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส พบว่า เงาะมีเนื้อที่ให้ผลผลิต 37,085 ไร่ ลดลง 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วภาคมีผลผลิตรวม 12,813 ตัน ลดลง 10% ส่วนมังคุดเนื้อที่ให้ผลผลิตจำนวน 34,703 ไร่ ลดลง 2% ผลผลิตจำนวน 13,018 ตัน ลดลง 7% ส่วนทุเรียนมีเนื้อที่ให้ 97,852 ไร่ เพิ่มขึ้น 0.14% ผลผลิตจำนวน 40,278 ตัน ลดลง 10% และผลผลิตต่อไร่ 412 กก. ลดลง 10% สำหรับมังคุดเนื้อที่ให้ผลผลิต จำนวน 34,703 ไร่ ลดลง 2% ผลผลิตจำนวน 13,018 ตัน ลดลง 7% และผลผลิตต่อไร่ 375 กก. ลดลง 6%.

ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ต้องทำจริง



กระแสข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทวงคืนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ในการครอบครองของนายทุน นักการเมือง โดยมีขอบด้วยกฎหมาย กำลังเป็นประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจและเฝ้าจับตามองว่าภาครัฐจะดำเนินการอย่างจริงจัง หรือปล่อยให้เรื่องเงียบหายไปกับสายลมเหมือนหลายยุคสมัยที่ผ่านมา

แม้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่เข้าควบคุมอำนาจและบริหารประเทศตั้งแต่ปี 2557 ว่า จะแก้ไขปัญหาการไร้ที่ดินทำกินตามแนวทางปฏิรูปที่ดิน โดยเน้นการกระจายสิทธิการถือครองและออกมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของรัฐโดยผู้ครอบครองที่ดินรายใหญ่ที่ไม่ได้เป็นเกษตรกร

ขณะเดียวกันก็ออกคำสั่งและประกาศ คสช.หลายฉบับ ป้องกันแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่ป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ ที่ ส.ป.ก. รวมทั้งที่ดินรัฐประเภทอื่น ๆ ก่อนประกาศแผนแม่บทแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันทำลายทรัพยากรป่าไม้, การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานรัฐทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหารบูรณาการทำงานร่วมกัน

ในส่วนของที่ดิน ส.ป.ก.ได้กำหนดให้ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.) กันพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่

ยังไม่ได้จัดสรรให้เกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกินและยังมีสภาพเป็นป่าดงดิบให้กรมป่าไม้ สำหรับที่ดินที่ได้จัดสรรให้ราษฎรไปแล้วให้ตรวจสอบติดตามไม่ให้เป็นปฏิปัติผิดเงื่อนไขและความคุมไม่ให้มีการเปลี่ยนมือ

ล่าสุด ส.ป.ก.ระบุว่า ได้สั่งการให้ ส.ป.ก.จังหวัดสำรวจรวบรวมข้อมูลการถือครองที่ดิน ส.ป.ก.ผิดเงื่อนไข และการถือครองที่ดินแปลงใหญ่ขนาดใหญ่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จากนั้นจะยึดคืนที่ดินดังกล่าวนำมาจัดสรรโดยกระจายการถือครองให้ราษฎรที่ยังไม่มีที่ดินทำกิน

โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว

ยึดคืนที่ดิน ส.ป.ก.ที่มีผู้ถือครองเกินกว่า 500 ไร่ขึ้นไปเป็นอันดับแรก ก่อนขยายผลยึดที่ดินแปลงใหญ่รองลงมา 200-300 ไร่ และ 300-400 ไร่ เป็นลำดับต่อไป

หากผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้จริง จะทำให้รัฐมีที่ดินสำหรับนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้ไร้ที่ดินทำกิน ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพให้มีความมั่นคงมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันไม่ให้นายทุน ผู้มีอิทธิพล นักการเมืองสูบที่ดินของรัฐโดยผิดกฎหมาย

ทั้งหมดนี้แม้จะเป็นโจทย์ยาก เพราะนอกจากเป็นเรื่องที่ถูกหมกหมมมานานโดยไม่เคยได้รับการแก้ไขแล้วยังอาจเจอแรงต้าน แต่ก็ท้าทายรัฐบาลชุดนี้ รวมทั้ง คสช.ว่าจะสามารถบริหารจัดการปัญหาโดยใช้กฎหมายและอำนาจที่มีเบ็ดเสร็จเด็ดขาดดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

เกษตรฯรอต่าประกาศทำนา

โพสต์ทูเดย์ - จัดรชัยขอเกษตรฯระลอก ทำกิจกรรมเกษตรไปก่อน เหตุฝนยัง ต้องน้อย-ไม่สม่ำเสมอ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตร และสหกรณ์ รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ว่า แม้ในระยะนี้จะเริ่มมีฝนตกมากขึ้น แต่ยังไม่มีความสม่ำเสมอและมีปริมาณน้อย จึงจะขอให้เกษตรกรระลอกการทำการกิจกรรมด้านการเกษตรไปก่อน ขณะที่ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศยังมีเพียงพอจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 2559 แต่ภาครัฐยังต้องเฝ้าระวังค่าความเค็มของน้ำในบริเวณสถานีสูบน้ำ สำแลไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ฝนที่ตกลงมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีปริมาณน้ำเข้าเขื่อนทั่วประเทศ 94 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน แต่ยังมีหลายพื้นที่ที่ประสบปัญหา น้ำเค็มรุกพื้นที่ทำเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ทำสวนกล้วยไม้และผลไม้ในบริเวณปากคลองจินดา แม่น้ำท่าจีน จ.นครปฐม ซึ่งกรมได้เข้าไปช่วยเหลือโดยเร่งระบายน้ำเพื่อดันน้ำเค็ม

นายทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ในปีนี้กรมอุตุฯพยากรณ์ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค.นี้



พล.อ.ฉัตรชัย

ลบ.ม. และลุ่มน้ำแม่กลองที่มีอยู่ 2,200 ล้าน ลบ.ม. มันใจว่าจะมีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอถึงเดือน ก.ค.แน่นอน

นอกจากนี้ กรมได้เพิ่มปริมาณน้ำจากแม่น้ำแม่กลองผ่านคลองท่าสาร-บางปลา ช่วยผลักดันความเค็มในแม่น้ำท่าจีน เพื่อลดผลกระทบต่อสวนกล้วยไม้และสวนผลไม้ในพื้นที่ แต่ยังคงเฝ้าระวังน้ำเค็มรุกอีกครั้งในช่วงวันที่ 25-26 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง

แต่ทั้งนี้ต้องรอให้กรมอุตุฯ ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก

“กรมอุตุฯ คาดว่า ปีนี้จะมีพายุเข้าไทย 2 ลูก โดยพายุจะเข้าในเดือน ส.ค. 1 ลูก และเข้ามาในเดือน ต.ค. อีก 1 ลูก ส่วนปริมาณน้ำฝนในปีนี้จะอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปกติ แต่ยังคงต้อง

ระวังในการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งกรมจะหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนส่งเสริมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน” นายทองเปลว กล่าว

นายทองเปลว กล่าวว่า ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีฝนตกหลายพื้นที่ ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์ 23 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนอุบลรัตน์ 4 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนน้ำอูนและเขื่อนห้วยหลวง 4 แสน ลบ.ม. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 10 ล้าน ลบ.ม. ส่วนเขื่อนภูมิพลยังไม่มีน้ำไหลเข้า ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนลุ่มเจ้าพระยาที่มี 1,400 ล้าน

แวดวง



ทรัพย์สินทางปัญญา

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ. บ้านเมือง ประจำวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2559.....● **ข่าวแรก...พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์สินทางปัญญาและสิ่งแวดล้อม** เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันประชากรูพิทักษ์ทะเลและเปิดฝึกอบรมการลาดตระเวนเชิงคุณภาพทางทะเล ณ สถาบันประชากรูพิทักษ์ทะเล (อุทยานแห่งชาติสิรินาถ) จ.ภูเก็ต โดยมี **นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมให้การต้อนรับ.....● **เรื่องดีๆ...พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง และการพัฒนาบึงสีไฟ ณ บึงสีไฟ อ.เมือง จ.พิจิตร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งแนวทางที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการจัดหาแหล่งน้ำ โดยต้องเป็นการเตรียมการและคำนึงถึงการใช้น้ำในระยะยาว การลงพื้นที่ในวันนั้นจึงเพื่อเป็นการเร่งรัดพัฒนาบึงสีไฟให้มีน้ำต้นทุน เตรียมพร้อมสำหรับปี 2559/60 โดยได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกรมเจ้าท่าในการขอรับพื้นที่บึงสีไฟมาดูแล เพื่อการบูรณาการบริหารจัดการ และมอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งเติมน้ำผ่านคลองสายใหญ่ C.1 ในช่วงฤดูฝน ปี 2559 เข้าบึงสีไฟให้มากที่สุด.....● **กระทรวงเกษตรฯ** ประกาศเตรียมลงเสาเข็มก่อสร้าง “โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ภายในต้นปีหน้า ตั้งเป้าเสร็จไม่เกินปี 2564 กรมชลฯ เผยช่วยปลดทุกข์คนลุ่มน้ำยมตอนบนพื้นที่ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา มากกว่า 7,153 ครัวเรือน หลังต้องผจญกับ “ภัยแล้ง-ขาดแคลนน้ำ” มานานหลายสิบปี.....● **นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช** ลงพื้นที่พร้อมด้วยหน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษผู้พิทักษ์อุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า หรือชุดพญาเสือ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตรวจยึดที่ดินของบริษัทแชน-ดี ฟาร์ม จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร รวมพื้นที่ประมาณ 2,703-2-20 ไร่ ซึ่งบริษัทแชน-ดี ฟาร์ม จำกัด ได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ เพื่อการเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกป่าแบบผสมผสาน เนื้อที่ 3,165 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2534-29 มกราคม 2547 หลังสิ้นสุดสัมปทานในปี 2547 บริษัทแชน-ดี ฟาร์ม จำกัด ได้ขอต่ออายุการอนุญาตการใช้ประโยชน์ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ดังกล่าว แต่เนื่องจากเมื่อปี พ.ศ.2542 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินป่าสงวนแห่งชาติบริเวณดังกล่าวให้เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จึงไม่สามารถอนุญาตให้ บริษัทแชน-ดี ฟาร์ม จำกัด ต่ออายุใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้ แต่ยังคงพบว่าบริษัทยังคงดำเนินการบนที่ดินอยู่ ชุดพญาเสือ กรมอุทยานแห่งชาติฯ จึงเข้าตรวจสอบและดำเนินการตรวจยึดในครั้งนี้.....● **นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้** เยี่ยมหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป 1 (หัวยหิน) จ.ลพบุรี เพื่อรับฟังการดำเนินงานของหน่วยฯ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และได้มอบอาหารแห้ง เครื่องดื่มและน้ำดื่มในนามท่านรัฐมนตรี **พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์** เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ก่อนจะเดินตรวจไม้ของกลาง และปลูกต้นพิกุลเป็นที่ระลึก.....● **นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง** ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ **สนิท อักษรแก้ว** สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เจริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเสด็จเฉลิมฉลองวโรกาสสมมติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม

ยกระดับฟาร์มโคนม เป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม



**ทำเองได้
หายจน**

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ลงพื้นที่ดูฟาร์มโคนมตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อวันก่อน

ซึ่งเป็นฟาร์มที่ อ.ส.ค. จังหวัดสุโขทัย ได้ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงโคนมขึ้น โดยมี นายสำเนา ทุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป หัวหน้าสำนักงานอ.ส.ค. จังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายชวลิต รุ่งสถาพร สหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการดำเนินงานและนำชมฟาร์มฯ

จากรายงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พบว่าในปัจจุบันโรงงานรับซื้อนมดิบของเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือ จะรับซื้อนมดิบจากเกษตรกร จำนวน 140 ตัน คิดเป็นเงินวันละ 2.6 ล้านบาท หรือปีละประมาณ 980 ล้านบาท ทำให้เกิดการหมุนเวียนด้านการเงินในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้เกิดประโยชน์



คณะผู้บริหารกระทรวงฯ

แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเป็นอย่างมาก

อ.ส.ค. จึงเตรียมผลักดันยกระดับฟาร์มโคนมที่มีการพัฒนาและมีคุณภาพขึ้นมาให้เป็นศูนย์ต้นแบบหรือเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศได้เดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้แล้วนำกลับไปพัฒนาฟาร์มของตนเองต่อไป

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคนมสำหรับเกษตรกรรายใหม่ โดยทาง อ.ส.ค. จะร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เข้าไปวางระบบในการเลี้ยงโคนม นับตั้งแต่การวางผังคอกให้กับเกษตรกรให้สอดคล้องกับมาตรฐานฟาร์มโคนม และเพิ่มแผนกสัตวรักษ์ เพื่อรองรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนม และการแก้ไขปัญหาการจัดการฟาร์มให้กับเกษตรกรให้เหมาะสม เตรียมพร้อม



ชมกระบวนการผลิต



ชมขั้นตอนการตรวจคุณภาพ



ชมโรงงานนม

รองรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมเชิงรุกที่จะเกิดขึ้นต่อไป

ในส่วนของจังหวัดสุโขทัยนั้น ณ ตอนนี้ได้มีการพิจารณาผู้เช่าซื้อโคนมงวดแรกจำนวน 10 ตัว วงเงินทั้งสิ้น 5 แสนบาท ให้แก่ นายสมคิด ทิพย์วงศ์เอก เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาจาก อ.ส.ค. ให้พัฒนากระบวนการเลี้ยงโคนมเป็นฟาร์มตัวอย่าง

พร้อมกันนี้ ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ได้สนับสนุนเงินทุนในการผลิตอาหาร TMR (Total Mixed Ration) กับการเลี้ยงโคนม-โคเนื้อด้วย โดยการจัดสร้างโรงงานผสมอาหารสำเร็จรูป ของสหกรณ์การเกษตรสรรคโลก จำกัด ขึ้นเพื่อให้บริการสมาชิก โดยเฉพาะฟาร์มที่มีปัญหาด้านอาหารหยาบได้มีอาหารโคอย่างเพียงพอ อันจะ

ช่วยให้การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้วย เนื่องจากไม่ต้องสั่งซื้ออาหารโคจากต่างถิ่นที่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง

โดยจะมีทีมสัตวแพทย์เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดในด้านคุณภาพตลอดทั้งขบวนการผลิตอาหารหยาบภายใต้แนวทางการทำงานแบบบูรณาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย และปศุสัตว์จังหวัด ร่วมกันดำเนินการในโครงการนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเลี้ยงโคนมในจังหวัดสุโขทัยและตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย.

มักรดา เพ็ชรอภัยม
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

บ้านเมือง

Ban Muang
Circulation: 850,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/ภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 19 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 14

ฉบับที่: 4559

Col.Inch: 46.71

Ad Value: 42,039

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 126,117

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: แวดวงทรัพย์สินทางปัญญา

ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อเยี่ยมชมพื้นที่แปลงปลูกปาล์วยเลน และชมการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนฯ ณ บริเวณพื้นที่ตำบลบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี.....● ปิดท้ายข่าว...ทุกข์ของข้าราชการชั้นผู้น้อยของกรมอุทยานฯ ทางกรมอุทยานฯ อนุมัติงบตัดชุดลายพรางจำนวน 8,000 ชุด ชุดละ 6,200 บาท เพื่อให้ดูสวยงามและเป็นระเบียบรวมทั้งอุปกรณ์เดินป่าที่ต้องใช้เวลาเดินอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายวันเพื่อดูแลรักษาป่าพวกกลบตัดไม้ทำลายป่า ข้าราชการที่ออกไปเดินป่าต้องซื้อถึง 2 ชุด เพื่อใส่สลับเปลี่ยนหมุนเวียน บางคนไม่มีเงินที่จะซื้อต้องทนใส่ชุดเดียวเป็นอาทิตย์จนขึ้นเกิลขึ้น ต้องหยิบยืมเงินจากที่อื่นมาซื้อชุด เพราะเงินเดือนน้อยไปไหนจะเก็บเงินไว้ใช้เลี้ยงครอบครัว ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงกว่าจะตกเบิกก็หลายเดือน ถ้าไม่มีน้ำมันหล่อลื่น ผิดกับข้าราชการระดับผู้บริหารของกรมอยู่ดีกินดีอิมมูนิตี้กันถ้วนหน้า...ช่วย.....● ฮัลโหลๆ..หั่น พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.กระทรวงทรัพยากรฯ หันมาดูแลข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วย ..แ่ววๆ..มาว่าไม่ค่อยโปร่งใส ช่วยตรวจสอบด้วยครับ.....● แล้วพบกันใหม่พฤษภาคมหน้าครับ...กระพุ่ม...

ประเสริฐ ตะระสาน
Prasert_tara_san@yahoo.com



☑ แดลงข่าว...นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ นายวัชรพันธุ์ จันทรวงศ์ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ร่วมแถลงข่าวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จัดแถลงข่าว เรื่อง “การขอความเห็นชอบเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติงบกลางเพื่อใช้แก้ไขปัญหาหนี้เร่งด่วนของเกษตรกรจำนวน 3 พันล้านบาท” ที่ ห้องประชุมตึกสันติไมตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็ว ๆ นี้



พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร...พลเอกประสาธ สุขเกษตร เลขานุการ รว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร เพื่อยกระดับและพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล” โดยมีนายเสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

เกษตรดีปีปฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบ! ลุ้นเพิ่มมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ระดับ “พรีเมียม”

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยทำฟาร์มโคนมอินทรีย์ต้นแบบของประเทศไทยนั้น ขณะนี้ฟาร์มดังกล่าวได้ผ่านการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์และได้ใบรับรองการผลิตโคนมอินทรีย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการนำไปต่อยอดเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับน้ำนมดิบสู่การผลิตผลิตภัณฑ์นมพรีเมียม

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวเพิ่มเติมว่า อ.ส.ค. ได้จัดทำฟาร์มโคนมอินทรีย์ (Organic Dairy Farm) ที่มุ่งเน้นคุณภาพของน้ำนมเป็นหลัก โดยใช้พื้นที่ดำเนินการ 134 ไร่ใน จ.สระบุรี โดยนำโคสาวจากฝูงของ อ.ส.ค. เข้าพื้นที่ฟาร์มที่เตรียมไว้ ใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน 90 วันและปรับต่อไปอีก 6 เดือน ผลผลิตน้ำนมที่ได้จึงรองรับการเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์

นอกจากนี้ ผลผลิตน้ำนมที่ได้จากงานวิจัยที่ฟาร์มโคนมอินทรีย์ของ อ.ส.ค. ที่ได้ทำการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของน้ำนมอินทรีย์ พบว่า มีปริมาณกรดไขมันชนิด Omega-3, Omega-6 และ CLA ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคในปริมาณที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับนมโคปกติทั่วไป ซึ่งผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ (Organic) ผลิตจากนมที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค อาทิ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง บำรุงเซลล์สมอง เป็นต้น สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์นมทั่วไป “ฟาร์มโคนมอินทรีย์จะเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อไป”.